



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ


สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวหฤทัย บุญทรง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๐๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๐๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาววิสา กองเพชร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๑๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๑๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

/๓. นางสาวอุรวรรณ...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๓	นางสาวอุรวรรณ มุ่มขาว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๙๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๙๖)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	นางสาวชิตชนก อินทริวิชา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๙๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๙๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสุขสันต์ กิตติศุภกร)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวชิตชนก อินทริวิชา
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๙๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการ ยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๓๑๑๒๑๙๕๕๙</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)..... </p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวชิตชนก อินทริวิชา

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๘๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ต้อกระจก (cataract) นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียสายตา และภาวะตาบอดของประชากรทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยจากการสำรวจสภาวะตาบอดแห่งชาติปี ๒๕๓๗ พบว่าต้อกระจกเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียดวงตาถึงร้อยละ ๗๕ (ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์และณพพล กาญจนารัตน์, ๒๕๕๐) ทำให้มีความพยายามคิดค้นการรักษาต้อกระจก เพื่อป้องกันภาวะตาบอดและทำให้การมองเห็นของผู้ป่วยกลับมาให้มากที่สุด เมื่อมีการประดิษฐ์เครื่องมือผ่าตัดร่วมกับการพัฒนากล้องผ่าตัดที่ทันสมัย จึงทำให้ปัจจุบันการผ่าตัดต้อกระจกทำได้ง่ายมากขึ้น ผลการผ่าตัดดีขึ้นและภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน้อยลง

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๕๖ ปี น้ำหนัก ๘๐ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๗๒ เซนติเมตร มาโรงพยาบาล วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยอาการตาข้างซ้ายมัว แพทย์วินิจฉัยเป็นต้อกระจก แพทย์นัดมานอนโรงพยาบาลเพื่อเตรียมการผ่าตัดสลายต้อกระจกตาข้างซ้าย วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. HN ๔๐๔๗๓/๕๙, AN ๒๗๕๘/๕๙ รับเป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๙ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แกร็บผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๒ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๓๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๗๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ปฏิเสธแพ้ยา แพ้อาหาร ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียม ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๑๘ น. ผู้ป่วยได้รับการดูแลทั้ง ๓ ระยะ คือ ก่อนผ่าตัดได้เยี่ยมก่อนผ่าตัดเพื่อประเมินความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จากการพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติพบว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดและกลัวการผ่าตัด ขาดความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวก่อน ขณะและหลังผ่าตัด จึงได้ให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติตัวเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพโดยใช้น้ำเสียงอ่อนโยนแสดงความเป็นกันเองขณะอธิบาย และตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ป่วยและญาติจนคลายความหวาดกลัว มีความมั่นใจและพร้อมเข้ารับการผ่าตัด ขณะผ่าตัดผู้ป่วยได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการซีบ่ง การผ่าตัดถูกคน ถูกข้าง ถูกตำแหน่ง การพยาบาลผ่าตัดโดยยึดหลักปราศจากเชื้อ รวมถึงการป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดทั้งก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด หลังผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยได้ส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วยพิเศษ ๑๙ และผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในเรื่องการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดที่ถูกต้อง ได้แก่ นอนราบ ๔ ชั่วโมงหลังผ่าตัด ไม่ก้มศีรษะต่ำกว่าเอว ระวังระวังเรื่องการไอ จาม การเบ่งถ่าย เนื่องจาก

กิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เกิดความดันในลูกตาสูง เลนส์อาจเคลื่อนที่ได้ ซึ่งผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัด จัดเลนส์ให้เข้าที่ใหม่อีกครั้ง การดูแลแผลผ่าตัดไม่ให้ถูกน้ำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตลอดทั้งดูแลภาวะไม่สบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัดและผู้ป่วยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากตาได้รับการกระทบกระเทือนจากการผ่าตัดและการปิดตา รวมระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลทั้งหมด ๓ วัน แพทย์ประเมินผลการรักษา ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใด ๆ หลังการผ่าตัดให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติเมื่อกลับบ้าน ในเรื่องการดูแลตนเอง โดยแนะนำให้สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ปวดตา ตาแดง การมองเห็นลดลง ให้มาพบแพทย์ทันที เมื่อออกนอกบ้านควรสวมแว่นกันแดดในระยะ ๑ สัปดาห์ หลังผ่าตัด แนะนำให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย ห้ามขบเคี้ยวของแข็ง รับประทานผัก ผลไม้ เพื่อป้องกันท้องผูก พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายเบา ๆ และเน้นให้ตระหนักถึงการมาตรวจหลังผ่าตัดวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องตรวจ ศัลยกรรมจักษุ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำสมุดภาพประกอบการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียม

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียม

๒. เพื่อให้บุคลากรห้องผ่าตัดสามารถให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียมได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นแนวทางเดียวกัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

๒. บุคลากรห้องผ่าตัดมีคู่มือการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียม